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บทคัดย่อ 
  

“กัญชามิติพืชเศรษฐกิจ” นับว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เป็นอีกหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง และไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ
และเริ่มยอมรับการใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถึงแม้ว่าทางการจะ
ยังไม่ยอมให้สินค้าอ่ืนๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ บรรดานักลงทุนและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต และจําหน่ายกัญชาโดยตรง หรือผู้ผลิตอาหาร และ
เครื่องดื่มต่างก็เล็งเห็นถึงโอกาส และหันมาให้ความสนใจถึงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กัญชาเป็นส่วนผสมกันเป็นอย่างมาก เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าของตนทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศที่สามารถสร้างกําไรได้มาก ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในแง่
ของกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ที่ต้องมีการผ่อนปรนเพ่ือปลดล็อกกันต่อไป 
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Abstract 

 "Cannabis dimensional economic crops" Considered to be a very watchful 
market, it is another industry to watch. And not just in the United States only. Many 
countries around the world are interested and are beginning to accept more and 
more benefits from cannabis. Especially in various business sectors Although the 
authorities still do not allow other products. That has cannabis as a legal ingredient. 
But investors and entrepreneurs involved, whether they are manufacturers And sell 
cannabis directly. Or food manufacturers And beverages are all seeing opportunities. 
And turned their attention to the marketing channels of products that use cannabis 
as a mixture. To expand the business And expand the market for their products both 
domestically And abroad that can generate a lot of profit. In this regard, Thailand is 
still a matter of concern in the category 5 of the narcotics law which must be lenient 
to unlock. 
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๑. บทน า 
โลกเริ่มเปลี่ยนกระบวนทัศน์การมองกัญชา จับยาเสพติดเลวร้ายกลับกลายเป็นยารักษา

โรคให้หายกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
กัญชาจากเชิงลบให้กลายเป็นบวกในต่างประเทศมีกฎระเบียบแบบแผนการรักษาด้วยกัญชาต่างจาก
ประเทศไทยทีเ่ป็นจุดกําเนิดสายพันธุ์กัญชาที่นับว่าดีที่สุดในโลกแต่ยังถือว่าเป็นยาเสพติดกัญชาได้รับ
การยอมรับในฐานะยารักษาโรคได้หลากหลาย ขณะที่หลายประเทศได้แก้ไขกฏหมายถอดกัญชาออก
จากยาเสพติด เอาไปใช้เป็นยารักษาโรคบางประเทศได้เปิดให้ใช้กัญชาเพ่ือการสันทนาการ คลาย
เครียด รวมถึงให้ประชาชนปลูกกัญชาที่บ้าน เพ่ือใช้เป็นสมุนไพรรักษาตัวเองได้๒ 

รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก กว่า ๓๐ประเทศแล้ว ที่ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ือนําไปรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ชิลี, โคลอมเบีย, 
โครเอเชีย, ไซปรัส, ฟินแลนด์, เยอรมนี, กรีซ, อิสราเอล, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มาเซโดเนียเหนือ, นอร์เวย์, 
เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, เปรู, โปแลนด,์ สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ซึ่งเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่
อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย๓ 

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ กัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
ฯลฯ แต่บางประเทศ กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งทางการแพทย์ เพ่ือความ
บันเทิง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการออกกฏหมายให้มีการใช้กัญชา
ทางด้านสันทนาการได้ถูกกฏหมาย และเปิดให้ปลูกกลางแจ้งได้ 

ประเทศไทยกัญชาถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาตั้งแต่ในอดีตจากหลักฐานการใช้ยา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในตํารับศุขไสยาศน์จนกระทั่งประกาศเป็นยาเสพติดประเภทที่ ๕ เมื่อ ๔๐
กว่าปีที่แล้ว  กระทั่งได้มีการปลดล็อคเพ่ือการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันประเทศ
ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ประเด็น
เกี่ยวกับกัญชาได้รับความนิยมมีการให้ความสําคัญจากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สามารถผลักดันกัญชาเพ่ือการแพทย์จนสําเร็จ หลายโรงพยาบาลสามารถจ่ายยาที่สกัดจากน้ํามัน
กัญชา ผู้ป่วย ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งของนโยบายเปิดกว้างในเรื่องกัญชาเสรีเพ่ือ
การแพทย์ ถือได้ว่านับเป็นการปฏิวัติวงการทางแพทย์ไทย ที่นําไปสู่การผ่อนปรนมาตรการในการ
กํากับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ยังคงมีความพยายามมาขับเคลื่อนให้ความรู้ด้านกัญชา
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กัญชาเป็นยารักษา

                                                           
๒ สมยศ กิตติมั่นคง, กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์. ,(กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์, 

๒๕๖๒) หน้า ๑ 
๓ สมยศ ศุภกิจไพบูลย์, กัญชายาวิเศษ,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๖๒) หน้า ๑๖๗-๑๗๔ 
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โรค และมีการเสนอนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนชาวไทยสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรี ทั้งใน
ด้านการแพทย์ และเป็นพืชที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต 

๒.จุดเริ่มต้นกัญชายาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ 

ตลอดช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมา จากกระแสสังคมโลก รวมทั้งในประเทศไทยได้มีการพูดถึง
เรื่องการปลดล็อคให้มีการนําพืชกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันประเทศที่กัญชาได้รับการ
รับรองอย่างถูกกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่๔ 

๑) ประเทศท่ีรับรองกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์ ๓๓ ประเทศ 
๒) ประเทศรับรองกัญชาเพื่อสันทนาการ ๖ ประเทศ และ 
๓) ประเทศรับรองกัญชาอย่างเสรี ๓ ประเทศ 
สําหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย

เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑) ตั้งแต่ตอนต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากรายงาน The Global Cannabis Report ของ Prohibition 
Partners ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนําระดับโลก คาดว่า มูลค่าตลาดกัญชา
ทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์มีสัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด 
และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพ่ือการสันทนาการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เริ่มมีบริษัทยักษ์ใหญ่
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของโลก สนใจที่จะใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดังกล่าว ส่งผลให้คาดว่า ในระยะข้างหน้า มูลค่าตลาดกัญชาโลกจะเติบโตและกระจายไปในหลาย
ธุรกิจมากขึ้น 

หากมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมี
การจําหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราว ๓,๖๐๐-
๗,๒๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๔ซึ่งยังมีขนาดที่เล็กมากหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๐๒-๐.๐๔ 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือถ้าเทียบกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาด
กัญชาเพ่ือการแพทย์ขนาดใหญ่ของโลก มีมูลค่าไม่ต่ํากว่า ๑ แสนล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตลาดกัญชา
เพ่ือการแพทย์ของไทยในระยะกลางถึงยาวอาจจะยังไม่สามารถประเมินได้ ขึ้นอยู่กับผลตอบรับที่ได้
จากการรักษาคนไข้ กล่าวคือ หากผลการใช้กัญชาช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้น ก็
น่าจะทําให้มูลค่าตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลการ

                                                           
๔ ศูฯย์วิจัยกสิกร, “กัญชา” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่? เข้าถึงข้อมูลจาก : 

https://kasikornresearch.com/th/       analysis/k-social-media/Pages/FB-Cannabis-1 4 -0 1 -
20.aspx (เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

https://kasikornresearch.com/th/
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ใช้กัญชาไม่ได้ช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือแตกต่างไปจากเดิม มูลค่าตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์
ก็อาจจะไม่ได้เพ่ิมข้ึน 

๓. กัญชามิติเศรษฐกิจในต่างประเทศ 

ตลาดกัญชาเป็นตลาดที่น่าจับตามอง เพราะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผ่อนปรนทาง
กฏหมายของประเทศใหญ่ ในตะวันตก เช่น แคนาดา และอเมริกาในบางรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่า 
ตัวเลขของตลาดกัญชาอาจมีมูลค่าสูงถึง ๗.๕ หมื่นล้านดอลลาร์ และที่สําคัญอาจมีมูลค่าตลาด แซง
หน้าอุตสาหกรรมน้ําอัดลมได้ในปี 2030 

อุตสาหกรรมกัญชากําลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในหลาย
ประเทศ ซึ่งหันมาจับธุรกิจและลงทุนในธุรกิจกัญชาอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติกฎหมายเกี่ยวกับ
กัญชาในหลายประเทศ 

ในปี 2017  งานศึกษาของเว็บไซต์หางานในอเมริกาพบว่า “การโพสรับสมัครงานใน
วงการกัญชาสูงกว่าวงการไอทีเกือบเท่าตัว” ปัจจัยหลักๆคือการทําให้กัญชาถูกกฎหมายในหลายรัฐ 
โดยเฉพาะ California ปัจจุบันคนที่ทํางานใน อุตสาหกรรมกัญชาในอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย
มีจํานวน ๒๓๐,๐๐๐ คน ส่วนในปี 2021 เป็นปีที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากัญชาจะถูกต้องตาม
กฎหมายในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะสูงขึ้นไปถึง  ๒๑ล้านดอลลาร์ และ
มากกว่านั้นจะเกิดการจ้างงานกว่า ๔๑๓,๙๘๘ ตําแหน่งอีกด้วย 

ในยุค AI ที่มีหุ่นยนต์เข้าแย่งงานมนุษย์ทําด้วยหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่การทํางานของ
มนุษย์อย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่ใช่ทุกสายงาน แต่กัญชากําลังจะเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในไม่ช้านี้ ที่
สําคัญคือเกิดการจ้างงานคนจริงๆ ทั้งนี้อัตราการจ้างงานด้านการค้าโดยเฉลี่ย ๒๑%  ต่อปีไปจนถึงปี 
๒๕๖๕ ไม่เพียงแค่จํานวนคนซื้อที่เพ่ิมขึ้นจะทําให้เรื่องเศรษฐกิจเติบโตแต่มองตามหลักเศรษฐศาสตร์
ถ้าคนอยากได้เยอะขนาดนี้เพ่ิมตามตัว ธุรกิจก็ต้องขยาย การจ้างงานต้องเพ่ิมตามตัวคิดเป็น ๒๑ % 
ต่อปี 

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในอนาคตอย่างด้านสุขภาพที่ใครก็มองว่า
แรงในยุคที่คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพกลับพบว่า มีตัวเลขห่างกันมากเพราะคาดคะเนว่าอุตสาหกรรม
ด้านสุขภาพจะเติบโตเฉลี่ยแค่ ๒ % ต่อปีเท่านั้น สําหรับพ้ืนที่กัญชาเสรีพืชชนิดนี้ยกคุณภาพชีวิตการ
สร้างงานให้กับคนอีกหลายแสนคน 

กระแสความนิยมในสาร CBD ที่เพ่ิมขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการแปรรูป รวมถึงภาพลักษณ์ของกัญชาที่เป็นพืชสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่ง เป็นปัจจัยที่
ตลาดกัญชาในอเมริกาขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต โดยจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ออกสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ใน
เรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเทศชั้นนําทั่วโลกคาดการ์มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือ
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์มี
สัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพ่ือการ
สันทนาการ 

อย่างไรก็ตามหลายประเทศกัญชายังคงเป็นพืชที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย 
Opium Act ปี 2002 ซึ่งการปลูกและการแปรรูปมีเพียงหน่วยงาน OMC เท่านั้นที่จะสามารถ
ดําเนินการได้ จึงหันมาปลูกกัญชงที่มีสาร CBD ต่ํากว่า ซึ่งในส่วนของกัญชงในเนเธอร์แลนด์มีพ้ืนที่
เพาะปลูกลดลงหลังจากท่ีสหภาพยุโรปหยุดให้เงินช่วยเหลือพิเศษภายใต้ CAP ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้น
มา ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุนและมีราคาสูงกว่าโดยเฉพาะพืชที่ใช้ใน
การผลิตพลังงานชีวภาพ๕ 

๔. ทิศทางและแนวโน้มกัญชาทางการแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจไทย 

กัญชามิติเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้เปิด ว่าให้ทํา
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องกัญชาได้ จึงทําให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะต้องเน้นระบบการขออนุญาต 
เพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจนจึงจะสามารถทําให้สามารถบริหารจัดการการปลูกจน
ไปถึงการจําหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทําให้
กระบวนการและดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือนําต่างประเทศได้ นอกจากนี้หากจะทําให้พืช
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ แก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมไทยได้ ต้องมีการแก้กฎกระทรวง และต้องคํานึงเรื่องการตลาดตลาดและ การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วย 

อนึ่ง ปัจจัยสําคัญที่ทําให้กัญชาทางการแพทย์และมิติเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ 
คือ การที่กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งแท้จริงแล้วประเทศไทยมีศักยภาพทางการ
แข่ง บุคคลกร และวัตถุดิบที่ดี  ดังนั้น เพ่ือทบทวนการดําเนินงานนโยบายกัญชาเพ่ือการแพทย์
และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ จึงต้องมี
การแก้กฎกระทรวงและอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพ่ือให้เท่าทันและรองรับกับสถานการณ์ในบริบท
ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยต้องแก้กฎหมายให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยต้องดึงกัญชาออกจากพ.ร.บ.ยาเสพ
ติด แต่ต้องเป็นพืชที่ควบคุมไม่ให้นําไปเสพเป็นยาเสพติด ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ ทั้งนี้

                                                           
๕ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พ า ณิ ช ย์  .  เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จ า ก 
:https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.p
df&title=559598&cate=831&d=0 (เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หน้า ๔-๕ 

https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0
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เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูป รวมไปถึง
การส่งออกหรือจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเศรษฐกิจ และกฎกระทรวงเสนอ
กรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณา 

ดังนั้นนโยบายกัญชาเพ่ือการแพทย์ และมิติของพืชเศรษฐกิจ จะต้องเน้นระบบการขอ
อนุญาต เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจน จึงจะสามารถทําให้สามารถบริหารจัดการการ
ปลูกจนไปถึงการจําหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
(Medical Hub) เกี่ยวกับการรักษาด้วยกัญชา ซึ่งถือว่ายังอยู่ในกรอบภายใต้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ยา
เสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ ใน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่มีเจตจําจํานงเปิดให้ให้ใช้ทางการแพทย์เรื่อง
ของสุขภาพและสปา แต่ในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน มิติพืชเศรษฐกิจยังติดในแง่ของกฎหมาย น่าจะมีการ
ทําให้กระบวนการและดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่
อุปทานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือ นําต่างประเทศได้ เพราะประเทศไทยมี
ยาตํารับแผนไทยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

๕. ข้อจ ากัดกัญชาสู่พืชเศรษฐกิจไทย 

สําหรับกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันยังติดในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ จึงทําให้ไม่
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นจึงต้องมีการแก้กฎกระทรวงและกฎหมายเพ่ือให้เท่าทันและรองรับกับ
สถานการณ์ในบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการเดินหน้าได้อย่าง
คล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูปรวมไปจนถึงการส่งออกหรือจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเศรษฐกิจ และประเทศไทยต้องมีความตื่นตัวองตระหนักถึงความสําคัญมากขึ้น มี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หยุดจํากัดขอบเขตตนเองด้วยข้อกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทั้งทางด้านการแพทย์ และในเชิงเศรษฐกิจ 

การขับเคลื่อนมิติกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยัง
ไม่ได้เปิดให้ทําเรื่องกัญชาเชิงเศรษฐกิจได้ ต้องมีการปรับแก้กฏหมายอาจใช้ช่องของการแพทย์ และ
สาธารณสุข แล้วค่อยไปต่อในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ ถ้าทําในเรื่องของด้านการแพทย์แล้วค่อยต่อไป
สาธารณสุข ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจตามมา๖ 
 
 
 
 
                                                           

๖ พรรคภูมิใจไทย. เอกสารรายงานการสรุปผลการประชุมเชิงปกิบัติการ “นโยบายกัญชาเพื่อ
การแพทย์และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจ” (๒๕๖๓)หน้า ๗๒ 
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๖. สรุป 
ประเทศไทยกัญชามิติพืชเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องต้องพยายามผลักดัน ด้วยข้อจํากัดใน

เรื่องของกฎหมาย ที่ต้องปลดล็อกออกจากเสพติดประเภทที่ ๕ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีความ
ชัดเจนที่เริ่มมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ประเทศ โอกาสการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจยังไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก กัญชาก็ยังถือเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ยังต้องมีการ
ขออนุญาต ควบคุมการปลูกและการผลิต และต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
พันธุ์พืช ซึ่งมีส่วนผสมของสาร THC ไม่เกิน ๐.๓% ยังค่อนข้างเข้ม ถือเป็นความท้าทายในการขยาย
การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทําให้กระบวนการและ
ดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 

๗. ข้อเสนอแนะ 

๑. กัญชามิติเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องรีบดําเนินการ และต้องมีการแก้กฎหมายให้กัญชา
ออกจากยาเสพติด แต่จะต้องเป็นลักษณะของการนํามาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชน 

๒. เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายทางการแพทย์และมิติเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
ตามเป้า ทั้งให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ได้ปลูก และในเชิงเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องปรับแก้กฎหมาย และ
กฎกระทรวงโดยเร็ว 

๓. กัญชาทั้งในการแพทย์และมิติเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องเกิดจากความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในผลักดัน 
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